

HĐND HUYỆN SA THẦY
BAN PHÁP CHẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 57/BC-BPC

Sa Thầy, ngày 4 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Thẩm tra Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khoá XI.

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 8 của Hội đồng nhân dân huyện khoá XI, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện chủ trì phối hợp với các Ban HĐND huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức họp thẩm tra Báo cáo số 437/BC-UBND ngày 11/06/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện Khoá XI (sau đây viết tắt là Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 57). Ban pháp chế HĐND huyện Báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. VỀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Tại kỳ họp thứ 7, khoá XI, Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành Nghị quyết số 57 về chất vấn và trả lời chất vấn. Hội đồng nhân dân huyện đã ghi nhận nỗ lực, cố gắng của Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan, ban, ngành trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ đối với 04 nội dung đại biểu chất vấn. Đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đơn vị có liên quan đến các nội dung chất vấn triển khai nghiêm túc 04 nhiệm vụ trọng tâm và một số nội dung khác.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

1. Đối với công tác giải ngân vốn các chương trình mục tiêu Quốc gia:

Năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện đã giao kế hoạch vốn nguồn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia là 130.030,129 triệu đồng, trong đó: Kế hoạch vốn giao năm 2023: 81.275,000 triệu đồng; kế hoạch năm 2022 chuyển sang: 48.755,13 triệu đồng; Kết quả năm 2023 đã giải ngân 102.658,715 triệu đồng, đạt 78,95% kế hoạch vốn, trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Tổng kế hoạch vốn giao năm 2023 là 16.048,407 triệu đồng, trong đó: Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài: 4.352,407 triệu đồng; Kế hoạch năm 2023: 11.696 triệu đồng. Kết quả giải ngân năm 2023 là 11.296,766 triệu đồng, đạt 70,39% kế hoạch giao.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Tổng kế hoạch vốn giao năm 2023 là 17.890,602 triệu đồng, trong đó: Kế hoạch vốn năm 2022

kéo dài: 10.484,602 triệu đồng; Kế hoạch năm 2023: 7.406 triệu đồng. Kết quả giải ngân kế hoạch năm 2023 là 16.369,893 triệu đồng, đạt 91,50% kế hoạch giao.

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Tổng nguồn vốn giao năm 2023 là 96.091,119 triệu đồng, trong đó: Vốn được giao năm 2023 là 62.173 triệu đồng; vốn năm 2022 chuyển sang 33.918,119 triệu đồng. Kết quả giải ngân kế hoạch năm 2023 là 74.992,057 triệu đồng, đạt 78,04% kế hoạch giao.

Ban pháp chế cơ bản thống nhất với báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện. Trong năm 2023 UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công tác giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện đều đạt chỉ tiêu. Các nội dung, chính sách hỗ trợ đa dạng, bao trùm các hoạt động kinh tế- xã hội của địa phương; các chính sách dự án thuộc chương trình đã được các cấp, các ngành quan tâm tổ chức triển khai thực hiện, tác động trực tiếp đến nhiều lĩnh vực đời sống của người dân; các đối tượng được hưởng lợi thuộc các chương trình được quan tâm, đẩy mạnh, phát huy vai trò tham gia, giám sát của cộng đồng, người dân đặc biệt là chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo; tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn huyện tiếp cận được các chính sách vay vốn đã tạo nền tảng cho hộ phát triển kinh tế tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, UBND huyện cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện các Chương trình thông qua hoạt động chỉ đạo điều hành của Ban chỉ đạo các cấp để kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp xử lý.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình tại địa phương để nhận thức đầy đủ hơn về chương trình mục tiêu Quốc gia. Từ đó nâng cao trách nhiệm, sự tâm huyết của cán bộ, nhân dân trong thực hiện. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy cho các tổ chức kinh tế khu vực nông thôn, chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết sản xuất; đa dạng hoá các hình thức truyền thông, qua các công thông tin điện tử, truyền thông mạng xã hội, tạp chí, bản tin, chuyên đề, tài liệu (*sổ tay, cẩm nang...*). Khuyến khích, hỗ trợ xây dựng các gói combo quà tặng, quà lưu niệm sản phẩm OCOP, gắn với lịch sử văn hoá dân tộc và địa phương.

1. Đối với định hướng quản lý, phát triển các loại cây trồng.

Tại Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án phát triển bền vững cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; theo đó xác định đến năm 2025, trên địa bàn huyện Sa Thầy phát triển cây ăn quả đạt 1.699 ha

chủ yếu là *Sầu riêng, Bơ, Mít, Xoài, Dứa, Chanh dây...* Theo đó, thời gian qua trên địa bàn huyện tập trung phát triển cây ăn quả tại các xã *Ya Ly, Mô Rai, Sa Bình, Rờ Koi, Hơ Moong...* phát triển cây công nghiệp (cà phê) tập trung xã *Hơ Moong, Rờ Koi*. Kết quả đến cuối năm 2023, diện tích cây ăn quả đạt 1.571,1 ha (trong đó *Sầu riêng đạt 666 ha, Bơ 178 ha, Mít 173 ha, chuối 128 ha và các loại cây khác*). Chỉ tiêu thực hiện năm 2024 là 1.886 ha, trong đó trồng mới 320 ha, đã phân bổ chi tiết cho các xã, thị trấn. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện đã bố trí kinh phí để xây dựng bản đồ thổ nhưỡng, bản đồ thích nghi cây trồng (trong đó có cây ăn quả); làm căn cứ đưa ra các khuyến cáo cho Nhân dân trong việc phát triển cây ăn quả (giai đoạn 1 thực hiện năm 2024 đã bố trí 900 triệu đồng), (giai đoạn 2 thực hiện trong năm 2025 dự kiến kinh phí 1,1 tỷ đồng).

Ban pháp chế thống nhất với báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện và UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên của huyện triển khai quyết liệt đối với sự phát triển các loại cây trồng, cây ăn quả trên địa bàn huyện. Hiện nay trên địa bàn huyện đã có nhiều giống cây trồng mới chất lượng được nông dân đưa vào sản xuất góp phần tăng năng suất, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên việc xuất hiện trôi nổi những loại giống cây trồng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng chưa đảm bảo vẫn còn diễn ra ở các xã, thị trấn. UBND huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, tư vấn nhằm từng bước thay đổi, nâng cao nhận thức của người dân về giá trị kinh tế, môi trường trong phát triển trồng cây ăn quả, giúp người dân chủ động trong việc đầu tư, nắm bắt các biện pháp kỹ thuật trong trồng và chăm sóc cây ăn quả nhằm thực hiện có hiệu quả các dự án được đầu tư; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành ở cấp xã, thị trấn đặc biệt trong công tác chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng cây ăn quả phù hợp theo hướng chất lượng, giá trị; cần định hướng, lựa chọn cây ăn quả phù hợp, lợi thế để tập trung phát triển tạo sản phẩm hàng hóa. Do đó công tác quản lý nhà nước về sản xuất, kinh doanh giống cây trồng cần được siết chặt hơn để đảm bảo năng suất, hiệu quả đầu tư, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng giá trị gia tăng và phát triển bền vững tại địa phương. Bên cạnh đó, việc hình thành các vùng sản xuất tập trung, nhỏ lẻ, manh mún, phát triển cây trồng, cây ăn quả tại địa phương là thế mạnh của vùng thì cần đầu tư liên kết giữa người nông dân và các doanh nghiệp trong việc sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cũng luôn được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm.

3. Đối với công tác bảo vệ môi trường

- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan từng bước triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt đồng bộ, thống nhất trên địa bàn huyện, ưu tiên triển khai trước đối với những khu vực có đủ điều kiện về hạ tầng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số

2962/HD-STNMT ngày 06 tháng 10 năm 2023 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện tại Công văn số 2849/UBND-TH ngày 16 tháng 10 năm 2023.

- Công tác quy hoạch bãi tập kết chôn lấp rác thải đối với các địa phương chưa có điều kiện tổ chức thu gom, vận chuyển rác thải được Ủy ban nhân dân huyện quan tâm thông qua việc chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện bố trí quỹ đất xây dựng mặt bằng điểm tập kết, trạm trung chuyển, khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật cụ thể như sau: Tổng diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải trên địa bàn huyện là 25,55 ha (*Trong đó: Thị trấn Sa Thầy là 0,93 ha; xã Hơ Moong là 2,00 ha; xã Sa Bình là 1,72 ha; xã Rờ Kơi là 2,40 ha; Xã Ya Tăng là 18,50 ha*).

Ban pháp chế cơ bản thống nhất với báo của Ủy ban nhân dân huyện: UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban liên quan, UBND các xã, thị trấn Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, làm tốt công tác xã hội hoá BVMT, chú trọng thu gom, xử lý rác thải và xem đây là trách nhiệm của mỗi người, mỗi địa phương, mỗi cộng đồng dân cư.

Hàng năm phát động tổng dọn vệ sinh môi trường trước trong và sau tết Nguyên Đán, phát động các hoạt động thường niên như hưởng ứng ngày môi trường thế giới, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, phát huy hiệu quả phong trào “Ngày chủ nhật xanh”; phong trào xây dựng đường làng ngõ xóm “xanh-sạch-đẹp”... nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, ủy ban nhân dân huyện đẩy nhanh tiến độ bố trí quỹ đất xây dựng mặt bằng để sớm đưa vào sử dụng.

4. Công tác tuyên truyền, vận động chủ phương tiện sử dụng xe chuyên dùng để vận chuyển mù cao su nhằm tránh tình trạng mất an toàn giao thông và không đảm bảo vệ sinh môi trường; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm chủ phương tiện không chấp hành quy định.

Tại văn bản số 2455/SGTVT-TTrS ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Sở Giao thông vận tải; Ban An toàn giao thông huyện ban hành Công văn số 3219/BATGT-TH ngày 16 tháng 11 năm 2023 về việc tăng cường xử lý các loại phương tiện vận chuyển mù cao su để nước mù chảy xuống mặt đường làm mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường. Theo đó, đề nghị Công an huyện, Ban An toàn giao thông các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng chuyên trách tăng cường công tác tuần tra, xử lý xe vận chuyển mù cao su không che đậy, che đậy không đảm bảo để nước mù chảy xuống mặt đường làm mất tác dụng của vạch sơn kẻ làn đường, tim đường, gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn huyện.

Ban thống nhất với nội dung báo của uỷ ban nhân dân huyện: Để đảm bảo, bảo vệ công trình giao thông, kiểm chế tai nạn giao thông, phòng chống ô nhiễm môi trường do xe vận chuyển mũ cao su trên địa bàn huyện. UBND huyện tập trung chỉ đạo các lực chức năng chuyên trách tăng cường tuần tra, xử lý xe vận chuyển mũ cao su không che đậy, không đảm bảo mũ chảy xuống mặt đường và xử lý nghiêm đối với xe vận hành chở mũ đông hôï thối ko đậy nắp lưu hành trên địa bàn huyện.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm:

Thực hiện Nghị quyết số 57, Uỷ ban nhân dân huyện đã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, khắc phục các tồn tại, hạn chế đã nêu tại nghị quyết đã chỉ ra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với các nội dung chất vấn. Qua thẩm tra, các Ban Hội đồng nhân dân huyện cơ bản thống nhất với báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 57 của Uỷ ban nhân dân huyện và nhận thấy Uỷ ban nhân dân huyện đã tích cực chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc 04 nhiệm vụ trọng tâm mà nghị quyết đề ra và đạt được một số nội dung kết quả đáng ghi nhận.

2. Hạn chế, khuyết điểm

Qua theo dõi, giám sát các Ban Hội đồng nhân dân huyện nhận thấy một số nội dung đã được Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo, triển khai, thực hiện... nhưng có nội dung việc thực hiện còn chưa quyết liệt và tiến độ được giao; Công tác giải ngân vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 còn hạn chế; hình thành chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân trong đầu tư thu mua sản phẩm như Mít, Bơ, sầu riêng, xoài... góp phần giảm bớt khó khăn cho nông dân trong việc sản xuất và tìm kiếm đầu ra tiêu thụ sản phẩm tại địa phương chưa có; công tác bố trí quỹ đất xây dựng mặt bằng điểm tập kết, khu xử lý chất thải rắn, thu gom rác thải các xã Hơ Moong, Sa Bình, Ya Tăng chưa triển khai thực hiện kịp thời... Tại báo cáo và các văn bản chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân huyện chưa thể hiện rõ lộ trình, thời gian và giải pháp thực hiện các nội dung mà đại biểu chất vấn.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các Ban Hội đồng nhân dân huyện, Ban pháp chế đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các Dự án, Tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc chương trình; trong đó chú trọng đến việc các vấn đề cần thiết, bức xúc, nâng cao thu nhập cho người dân như hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị do các tổ chức kinh tế và người dân trong vùng cùng tham gia thực hiện... cần có những biện pháp mới, cách làm mới trong việc hỗ trợ thực hiện các dự án phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

2. Tăng cường sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, bảo tồn phát triển nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển kinh tế- xã hội cùng DTTS, vùng khó khăn, khu vực đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, khu vực biên giới.

3. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện của chính quyền địa phương và chủ đầu tư. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân đang có vườn cây tăng cường đầu tư nguồn lực, nhân lực vào chăm sóc, bảo vệ diện tích cây ăn quả hiện còn; tăng cường chỉ đạo cán bộ kỹ thuật sát sao hỗ trợ, hướng dẫn người dân chăm sóc tuân thủ đúng theo quy trình kỹ thuật.

4. Hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đầu tư vùng nguyên liệu quả thực hiện ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với một số doanh nghiệp, công ty, có nhà máy chế biến cây ăn quả tại địa bàn tỉnh Kon Tum để bao tiêu sản phẩm đầu ra ổn định cho người dân.

5. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường tại khu vực nông thôn nhất là công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và nước thải từ hoạt động nuôi trồng thủy sản. Theo dõi, quản lý chặt chẽ hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại bãi rác tập trung của huyện tránh gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

6. Đề nghị uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung chưa hoàn thành, trong đó cần xác định rõ đối tượng thực hiện, lộ trình, thời gian cụ thể và giải pháp thực hiện các nội dung mà các đại biểu chất vấn. Báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Hội đồng nhân dân huyện để tiếp tục theo dõi, giám sát.

Ban pháp chế kính trình Hội đồng nhân dân huyện khoá XI, Kỳ họp thứ 8 xem xét./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Uỷ ban nhân dân huyện;
- Các Ban của HĐND huyện;
- Lưu Ban pháp chế (29b).

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Anh Nghĩa